

Số: /BC-BPC

Kon Plông, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

thẩm tra Báo cáo số 257/BC-UBND của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7 khóa XV, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành thẩm tra Báo cáo 257/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO

Báo cáo phản ánh cơ bản về tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp PCTN, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; dự báo được tình hình tham nhũng, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cơ bản phù hợp để thực hiện thời gian tới.

II. NHỮNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 06 tháng đầu năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì. Công tác phổ biến, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng ngày càng được quan tâm; hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng cơ bản được tạo lập, dần đi vào kỷ cương, nề nếp.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2024 về triển khai công tác PCTNTC và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Plông; Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 13 tháng 11 năm 2024 về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024.

Đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công tác về phòng

chống tham nhũng; trong đó, tập trung các nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện công khai các hoạt động quản lý; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII...

Trong 06 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thị trấn tổ chức 43 buổi tuyên truyền về Luật PCTN... tại các xã, thôn, làng, tổ dân phố cho 4.750 lượt người tham gia; lồng ghép tổ chức được 43 buổi tuyên truyền, có 4.750 lượt người tham gia, tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030... Tổ chức in ấn, cấp phát: 5.200 tờ rơi tuyên truyền như: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Hôn nhân gia đình, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai 2024, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Tìm hiểu một số quy định về hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quyền lợi của người khuyết tật và hình thức xử phạt, Luật thi hành án hình sự; tin dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Luật khám bệnh, chữa bệnh; ... cho Nhân dân.

2. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC¹; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đã chỉ đạo và thực hiện 02 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay đã kết thúc và ban hành 01 kết luận thanh tra; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp NSNN 4.911.000 đồng.

Các đơn thư phản ánh, tố cáo hành vi tiêu cực được xử lý kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch trên một số lĩnh vực; Qua thanh tra kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm trong một số lĩnh vực và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Công tác phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát cộng đồng khu dân cư được phát huy.

III. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

¹. Đã tổ chức 43 cuộc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN/TC với 4.750 lượt người tham gia.

Thống nhất theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn vướng mắc dẫn đến một số giải pháp, biện pháp chưa phát huy tác dụng ngăn ngừa tham nhũng. Ngoài ra, Ban nhận thấy:

Trong 06 tháng đầu năm, cơ quan Thanh tra Nhà nước huyện mới thực hiện xong 01 cuộc thanh tra, với số liệu nói trên Ban nhận thấy còn ít.

IV. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Ban Pháp chế tán thành với phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác PCTN thời gian tới. Ban đề nghị quan tâm hơn về một số vấn đề sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm các qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC trên địa bàn.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, các cuộc thanh tra chuyên ngành, chú trọng việc công khai kết luận thanh tra theo quy định. Tăng cường công tác hậu kiểm. Đẩy mạnh việc thực hiện công khai minh bạch trong công tác quy hoạch; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; công khai việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và giảm nghèo bền vững.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND Huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thanh tra Nhà nước huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Trường